

Source :

โพสต์ทูเดย์

Date : 30 ส.ค. 2561

Page :

Ab

No :

61104746

บราซิลระงับฟ้องไทย

หลังพอใจแนวทางแก้ไขปัญหา ข้อพิพาทอุดหนุนราคาน้ำตาล

โพสต์ทูเดย์ - อุตฯ เดินหน้าแก้ พ.ร.บ. อ้อยฯ ต่อเนื่อง คาดเตรียมเสนอ ครม. ได้ภายใน 2 เดือนนี้

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่า ขณะนี้ผู้แทนจากประเทศบราซิลได้แจ้งสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) กระทรวงอุตสาหกรรมอย่างไม่เป็นทางการว่าจะระงับการฟ้องร้องไทยต่อองค์การการค้าโลก (ดับเบิลยูทีโอ) กรณีที่ไทยอุดหนุนอุตสาหกรรมน้ำตาลทรายในประเทศจนเกิดผลกระทบต่ออุตสาหกรรมน้ำตาลทรายโลก

ทั้งนี้ สาเหตุที่บราซิลเตรียมระงับการฟ้องร้องไทยเนื่องจากความพอใจแผนการดำเนินงาน และการปฏิบัติงาน

ของไทย โดยเฉพาะนโยบายการประกาศลดตัวน้ำตาล และแนวทางการปรับปรุงอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ซึ่งทางบราซิลจะทำหนังสือแจ้งไทยอย่างเป็นทางการอีกครั้ง

“การที่บราซิลส่งสัญญาณว่าจะระงับการฟ้องถือเป็นข่าวดีของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของไทย จากก่อนหน้านี้อันที่ระบุว่า จะฟ้องร้องไทย ซึ่งที่ผ่านมาทางตัวแทนจาก สอน. กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ชาวไร่อ้อย และโรงงานน้ำตาลทรายก็ได้ทำงานร่วมกันอย่างหนัก ตลอดจนมีการหารือกับบราซิลทุกๆ 3 เดือน หลังจากนี้ทางบราซิลและไทยก็ยังคงหารือ

แนวทางปฏิบัติต่างๆ อีกต่อไป ทั้งจะร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมน้ำตาลกันต่อไป เช่น การถ่ายทอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไบโอชีวภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์กับอุตสาหกรรมน้ำตาลทรายของไทยและของโลก” นายอุตตม กล่าว

นายอุตตม กล่าวอีกว่า ตั้งแต่ประกาศลดตัวน้ำตาลอย่างเป็นทางการในเดือนม.ค.ที่ผ่านมา ถือว่าการเคลื่อนไหวระดับราคาน้ำตาลทรายอยู่ในระดับน่าพอใจ โดยราคาหน้าโรงงานลดลงประมาณ 2 บาท/กิโลกรัม (กก.) ซึ่งทาง สอน. และกระทรวงพาณิชย์ได้ติดตามราคาอย่างใกล้ชิดว่าราคาหน้าโรงงานปรับลดลงแล้วราคาขายปลีกถึงมือผู้บริโภคปรับราคา

ลดลงตามหรือไม่

สำหรับความคืบหน้าการปรับปรุง พ.ร.บ. อ้อยและน้ำตาลทราย ขณะนี้อยู่ระหว่างการประมวลผลการรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งหากได้ข้อสรุปแล้วจะยื่นเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งคาดว่าจะนำเสนอได้ภายใน 2 เดือนนี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายใต้ พ.ร.บ. อ้อยและน้ำตาลทราย ฉบับแก้ไขจะมีการยกเลิกโควตาน้ำตาล แต่ขณะเดียวกันจะต้องมีปริมาณสำรองที่เหมาะสมเข้ามาทดแทน ซึ่งการกำหนดครั้งนี้ทั้งชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาลทรายจะต้องเห็นชอบร่วมกัน มีการลดตัวราคาน้ำตาลทราย มีการปรับกฎหมายที่ใช้อยู่ให้ทันสมัย ■